



# เปิดศักราชใหม่ ‘ยางบึงกาฬ’ ขยายตลาดจาก ‘ไทย’ สู่อินเดีย



**นับ**เป็นความสำเร็จที่เห็นภาพอย่างชัดเจน สำหรับอนาคตของยางพาราไทย หลังการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยสถานทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี นำกลุ่มนักธุรกิจ จาก 9 องค์กรชั้นนำ มาดูงานถึงแหล่งผลิตยางพาราในประเทศไทย

อย่างที่รู้กันดีว่าประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ทำให้ในแต่ละปีประเทศอินเดียมีอัตราการบริโภคยางพาราสูงกว่าล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณการใช้ยางที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ **อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง** อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมสนับสนุนการนำกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราอินเดียเข้ามาพบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจยางพาราของไทย เพื่อรับทราบข้อมูลและศักยภาพของธุรกิจยางพาราไทย

“เรานำตัวแทน ทั้งบริษัทในกลุ่มสมาคมผู้ผลิตยางล้อในประเทศอินเดีย (Automotive Tyre Manufacturers Association-ATMA) และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอินเดีย (All India Rubber Industries Association-AIRIA) เข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจับคู่ทางธุรกิจ และส่งเสริมการส่งออกยางพาราไทยในรูปแบบต่างๆ เข้าสู่ตลาด เพราะปัจจุบันอินเดียมีความต้องการนำเข้ายางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารา เพื่อรองรับความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” อภิรัตน์อธิบาย

สอดคล้องกับ **ดร.ธีรชัย สุขสะอาด** ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผู้ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังการสร้างตลาดใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยางของประเทศตามบทบาทหน้าที่ของ กยท.

“การเชิญนักธุรกิจจากประเทศผู้ซื้ออันดับต้นๆ ของ



จังหวัดบึงกาฬต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศอินเดีย

โลก เป็นโอกาสในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในกับ วงการยางไทย ซึ่งนักธุรกิจ 9 ท่าน จาก 9 องค์กร ทั้งจาก บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ 1 ถึง 3 ของประเทศ อินเดีย ที่มีกำลังการผลิตติดอันดับต้นของโลก รวมถึง บริษัทอุตสาหกรรมยางประเภทอื่น เช่น บริษัทถุงมือยาง บริษัทรองเท้ายาง ยังมีตัวแทนหอการค้าอินเดีย ตัวแทน ของสมาคมผู้ประกอบการยางพารา อินเดียด้วย”

สำหรับตัวแทนนักธุรกิจจากประเทศอินเดียที่มาเยือน ประเทศไทยครั้งนี้ ประกอบด้วย Mr.P.K Hari, Mr.Mohan Kurian, Mr.V.T Chandrashekarhan, Mr.Muthuswamy Dhanara, Mr. M.K Mehta, Mr.Rahul Vachaspati, Mr.Vipan Mehta, Mr.Aseem Khanna และ Mr.Deepak Chaddha

ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ โปไรโฟลด์ และมี กำลังซื้อ

จากการเยือนแหล่งผลิตยางภาคใต้ที่ จ.สงขลา และ ยางภาคอีสานที่ จ.บึงกาฬ ผลตอบรับของนักธุรกิจอินเดีย เป็นไปตามความคาดหมาย เป้าหมายต่อไปที่ ดร.ธีรัช วางไว้คือ ออกกเห็นประเทศอินเดียนำเข้ายางจากประเทศไทย

“แนวโน้มที่อินเดียจะใช้ยางพาราจากประเทศไทย เพิ่มค่อนข้างสูงมาก ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวอย่าง ยางพาราให้ทดลองและเชิญมาดูโรงงานผลิตต่างๆ เพื่อให้ นักธุรกิจอินเดียมั่นใจเรื่องคุณภาพ ซึ่งทุกวันนี้ประเทศ อินเดียนำเข้ายางพาราจากไทยประมาณ 100,000 ตันต่อ ปี แต่เขายังมีปริมาณความต้องการใช้บางส่วนเกินประมาณ 400,000 ตันต่อปี ดังนั้นมองว่าถ้าภายใน 2 ปี สามารถ เพิ่มปริมาณการนำเข้ายางพาราย่างน้อยเป็น 200,000 ตันต่อปีได้ จะทำให้เกิดตลาดต่างคู่กับประเทศอื่นได้มาก ขึ้น” ดร.ธีรัชอธิบาย

จากเป้าหมายของ กยท. มีการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดขึ้นที่ “จ.บึงกาฬ”

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยบอกว่า คณะนักธุรกิจ จากอินเดีย ให้ความสนใจในการลงทุนที่ภาคอีสานซึ่งเป็น พื้นที่ปลูกยางหลักรองจากภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดใภาคอีสาน ดังนั้นการพบปะ ระหว่างนักธุรกิจอินเดียกับผู้ประกอบการไทย จึงมีการลง

นามร่วมกันในหนังสือแสดงความจำนงในการซื้อขายขึ้น สำหรับการลงนามในหนังสือแสดงความจำนง (Letter of intent) เพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศไทยและประเทศ อินเดีย เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทยางพาราจาก ประเทศอินเดีย โดย Mr.Deepak Chaddha ประธาน บริษัท Chowdhry Rubber & Chemical Pvt.Ltd, ประเทศ อินเดีย ร่วมกับ มี ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย และ กุสุมา หงษ์ชูตา ประธานหอการค้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมลงนาม

Mr.Deepak นักธุรกิจจากอินเดียผู้ร่วมลง นามในหนังสือแสดงความจำนงซื้อขายครั้งนี้ ระบุว่า บริษัท Chowdhry Rubber & Chemical Pvt.Ltd, เป็นบริษัทที่พหลายนำเข้ายางพารา เพื่อส่งต่อไปบริษัทอุตสาหกรรมพาร์ตเนอร์อีก 11 แห่งของประเทศอินเดีย ในครั้งนี้จะมีการ ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดบึงกาฬเพื่อนำเข้า ยางพารา ซึ่งขณะนี้มีความต้องการทั้ง ยางเคบร ยางแผ่น และยางบล้อก และมีความต้องการน้ำ หนักยางพาราที่ประมาณ 35 กิโลกรัมต่อก้อน โดยใน 1 เดือนมีความต้องการยางประมาณ 200-300 ตันต่อ 1 บริษัท ซึ่งเป็นยางพาราปริมาณมาก

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับเป็นก้าวสำคัญของจังหวัด บึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ลำดับที่ 77 ของประเทศไทย ใน การบุกเบิกด้านธุรกิจยางพารากับประเทศอินเดีย ที่มีบุคคล สำคัญอย่าง ชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ และ พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

พินิจบอกว่า การลงนามครั้งนี้เป็นบันทึกแสดงเจตจำนง ความต้องการการซื้อขายโดยตรงที่เกิดขึ้นระหว่างภาค ธุรกิจอินเดียกับเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดบึงกาฬ

โดยทางอินเดียย้ำว่าจะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง สองฝ่าย ขึ้นต้นจะพยายามผลักดันการซื้อขายเริ่มต้นไม่ ต่ำกว่า 100,000 ตันต่อปี

“นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่เกิดการซื้อขายยางโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มุ่งหวังจะช่วยเหลือเกษตรกร



สหกรณ์ และผู้ค้ารายย่อยเอสเอ็มอี ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการมาเยือนของนักธุรกิจจากประเทศอินเดีย ต้องชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่นำคณะไปเยือนประเทศ



อินเดีย และได้มีการเจรจาเรื่องการค้าระหว่างไทยกับ อินเดีย ซึ่งมีเรื่องยางพาราอยู่ด้วยจากนั้นมีการสานต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยสถานทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี นำคณะนักธุรกิจชาวอินเดีย 9 ท่าน จาก 9 บริษัทชั้นนำมา เยือนประเทศไทยที่ จ.สงขลา และ จ.บึงกาฬ จนเกิดการ ลงนามความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์และเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ

“สำหรับประเทศอินเดียมีอัตราการใช้ยางพาราก้าว กระโดด 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีความต้องการใช้ยางพารา เยอะมาก แต่เขามีผลผลิตไม่เพียงพอ ประกอบกับประเทศ จีนมีการใช้ยางพารามีการซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก ทำให้

ประเทศอินเดียหาซื้อยางพารามากขึ้นด้วย” พินิจอธิบาย นอกจากการลงนามร่วมกันในหนังสือแสดงความจำนง เพื่อซื้อยางพาราแล้ว ยังมีกิจกรรมสำคัญระหว่างผู้ประกอบการ ธุรกิจยางพาราของไทยกับผู้ประกอบการธุรกิจยางพารา อินเดีย ในการเจรจาความร่วมมือระหว่างกันด้วย

**ประชา ทรัพย์พิพัฒนา** กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ซึ่งเดินทางมาจาก จ.ชลบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมนี้โดยตรง บอกว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นเวทีเจรจาระหว่างผู้ซื้อชาวอินเดียและผู้ขายชาวไทย นับเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร ที่จะยกระดับ จากต้นน้ำ พัฒนาสู่กลางน้ำด้วยการแปรรูปผลผลิตของ ตัวเองให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สำหรับสหกรณ์กองทุนสวน ยางบ่อทองได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก เรามีกำลังการผลิตประมาณเดือนละ 1,200 ตัน ในการแปรรูปผลผลิตรูปแบบยางแผ่นอัดก้อนส่งประ เทศจีนและไต้หวัน

“ตลาดยังคงมีความต้องการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์กองทุนบ่อทองจึงมีการขยายกิจการ โดย การสร้างโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 กำลัง การผลิตขั้นต้นประมาณ 3,000 ตันต่อเดือน โดยคาดว่า ในเดือนกันยายนเป็นต้นไปจะมีความร่วมมือกับการยาง แห่งประเทศไทยและจังหวัดบึงกาฬ เชิญผู้นำเกษตรกรใน พื้นที่ภาคอีสาน มาร่วมกันในการรวบรวม ผลผลิตยาง ก้อนถ้วย มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยังได้มีโอกาสมา พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจจากประเทศอินเดียยังเป็นการ เปิดโอกาสในการขยายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางไทยต่อไป”

เป็นอีกความร่วมมือที่จะยกระดับอุตสาหกรรม ยางพาราประเทศไทย เปิดศักราชใหม่ “ยางบึงกาฬ”

### อรรถพรณ จันทรวงศ์ไพศาล



ลงนามหนังสือแสดงความจำนง (Letter of intent) ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย



Rubber buyers visit Seng Ken

## กยท. เตรียมเดินทาง พัฒนาคุณภาพยางไทย ผลักดันการแปรรูป พร้อมป้อนเข้าตลาดใหม่สู่อินเดีย

- ThaiPR.net 20 ก.ย. 2559

กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

**การยางแห่งประเทศไทย** เผยผลการมาเยือนของนักธุรกิจอินเดีย ในการเจรจาผู้ซื้อพบผู้ขายทั้งในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมให้การยางฯ เดินทางพัฒนาคุณภาพยางพาราไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ **ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย** เผยว่า การเดินทางไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นับว่าเป็นโอกาสของไทย ในการขยายตลาดและความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้สินค้าเกษตรอย่างยางพารา ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศอินเดียในการแปรรูปอุตสาหกรรมยางล้อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ภายในประเทศค่อนข้างสูง โดยประเทศอินเดียมีปริมาณการใช้ยางในประเทศ 9 แสน - 1.1 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ผลิตรายภายในประเทศได้ปีละ 5 แสนตัน ดังนั้น ประเทศอินเดียยังมีความต้องการใช้ยางในประเทศประมาณ 4-5 แสนตันต่อปี จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก จะส่งวัตถุดิบป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ **ดร.ธีรช** กล่าวเพิ่มเติมว่า การต้อนรับคณะนักธุรกิจยางพาราจากอินเดีย เพื่อพบปะและเจรจการค้ากับผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรของไทยในพื้นที่ภาคใต้ ที่ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปยางเพื่อส่งออก รวมถึงความได้เปรียบในระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจาก การยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี โดยผลการเจรจาในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ทราบถึงปริมาณความต้องการยางพารา และความต้องการของบริษัทผู้ผลิตยางล้อ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบ ปัญหาเรื่องกลิ่น ทั้งนี้ เตรียมมอบให้ **กยท.** เร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพยางไทยทั้งระบบให้ได้มาตรฐานระดับสากล "การมาเยือนของคณะนักธุรกิจอินเดียในครั้งนี้ มีผู้ซื้อหลายบริษัทที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ผ่านทางการยางแห่งประเทศไทย โดย **กยท.**จะเป็นผู้ประสานงานหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STR 20 จากสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้านการแปรรูป ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการรับรองกับผู้ซื้อ และส่งให้บริษัทในประเทศอินเดียพิจารณาก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีความต้องการยางไทยจากหลายบริษัทในประเทศจีนที่ติดต่อเข้ามา จึงได้มอบให้ **กยท.** พิจารณาการจะเข้าไปรับซื้อยางในตลาดในประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของผู้ซื้อแต่ละรายต่อไป" **ดร.ธีรช** กล่าวทิ้งท้าย



กยท.ดันตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่ง  
ต่างประเทศ

พลห้สบัติที่ 15 กันยายน 2559 00:00:47 น.

กยท.ดันตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนส่งออกต่างประเทศ ยัน 2 บริษัทยักษ์ใหญ่มิชลิน และบริดจสโตนยังรับซื้อยาง  
ก้อนถ้วยไม่แบนตามที่ป็นข่าว

การยางแห่งประเทศไทยเดินหน้าเปิดโครงการตลาดซื้อ-ขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน (GMP) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
หวังกระตุ้นราคาขายแผ่นดิบ พร้อมเตือนเกษตรกรชาวสวนยางเร่งผลิตยางที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมการส่งออกสู่ต่างประเทศ

สุราษฎร์ธานี/ ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง สุราษฎร์ธานี หมู่ 3 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายเชาว์  
ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดซื้อ-ขายยางแผ่นรมควัน  
มาตรฐานการจัดการคุณภาพที่ดี (GMP) เพื่อเสริมศักยภาพการส่งออกสู่ตลาดมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นการช่วยเหลือ  
และกระตุ้นการซื้อขายยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ทางตัวแทนชุมนุมสหกรณ์  
จังหวัดตรัง จำกัด ทำ MOU ซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน (GMP) กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่  
ทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกแล้วมาจำหน่ายต่อ โดยมี  
การผลิตยางรมควันอัดก้อน (GMP) เดือนละประมาณ 1,500-2,000 ตันต่อเดือน แต่ไม่สามารถส่งขายตรงไปยังต่างประเทศ  
ได้ เนื่องจากยังไม่มีแบรนด์ (Brand) เป็นของตัวเอง

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีมีข่าวว่าทางบริษัท มิชลิน และบริดจสโตน  
บริษัทยักษ์ใหญ่ผลิตยางรถยนต์ได้แบนการรับซื้อยางก้อนถ้วยในพื้นที่ภาคอีสานเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนใช้กรดซัลฟูริก  
ในน้ำยาง เนื่องจากมีราคาถูกกว่ากรดฟอร์มิก ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่ง  
ประเทศไทย ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้รับซื้อ หรือตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางได้มาพูดคุยกัน และล่าสุดในวันนี้ทาง  
บริษัทมิชลินได้ยืนยันว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริง รวมทั้งข่าวที่ทางบริษัทมิชลินจะไปสร้างโรงงานแปรรูปยางใน  
พื้นที่ภาคอีสาน 2,000 ล้านบาทก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ยังได้กล่าวเตือนเกษตรกรชาวสวนยางว่าจะต้องผลิตยางให้มีคุณภาพและต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย  
เช่นเดียวกัน การยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้พัฒนาในเรื่องการปรับปรุง  
คุณภาพยาง โดยเฉพาะยางก้อนถ้วยนั้น จะมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ผลิตยางก้อนถ้วยยางแผ่นดิบ ยางแผ่นดิบ  
รมควันให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้เกษตรกรหันมาใช้กรดฟอร์มิก ที่เป็นกรดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และจะทำให้  
คุณภาพยางมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับขอให้ยกเลิกการใช้กรดซัลฟูริกที่เคยใช้กันอยู่



# เดลินิวส์

วันที่: พุธ 21 กันยายน 2559

Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 22(ขวา)

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559.....○ นายปราโมทย์ รัตนประทีป หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการชลประทานแพร่ นายกาญจน์ หมวกกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดแพร่ผ่านทาง video conference โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม.....○ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสมพงษ์ บำเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมกับ นางสาวชุตติกาญจน์ หาญคำหล้า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าตรวจสอบเอกสารการเงินผู้ให้กับสมาชิก ตรวจสอบเอกสารบันทึกบัญชี และตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบัวตูมจำกัด อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่



ก่อน.....○ นายสุทธชัย ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานสุโขทัย เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 13-15 กันยายน 2559 เพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่ก้อย จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ.....○ นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 9/2559 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม มี นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม.....○

“คิด ทางไทย”

## ทุนไทย-เทศแหล่งทุนรับเบอร์ซีดี อินเดียเล็งตั้งโรงผลิตยางล้อรถยนต์



กนอ.เผยนิคมอุตสาหกรรมยางพารา คืบ สัปดาห์หน้าเตรียมเปิดโรงงานต้นแบบ ให้เอสเอ็มอีเข้าดำเนินการ 3 โรงงาน และอีก 7 โรงจ่อลงทุนตามมา ส่วนการตั้งทุนต่างชาติ รุกเจรจาต่อเนื่อง ล่าสุดผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่จากอินเดีย ลงดูพื้นที่แล้ว หากสนใจลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท ขณะที่จีนมาแฉอยู่ระหว่างตัดสินใจเข้าโรงงานหรือซื้อที่ดินผลิตยางอนามัย และมาเลเซียซื้อที่ดินผลิตที่นอนยางพารา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือรับเบอร์ซีดี จังหวัดสงขลา ว่า จากที่ กนอ.ได้ว่าจ้างบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานในนิคม เพื่อเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าประกอบกิจการในวงเงิน 1,449 ล้านบาท ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 630 ไร่ แบ่งการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก 25 ไร่ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีได้เข้ามาเช่าโรงงาน ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้า 12% แล้ว

โดยในวันที่ 28 กันยายนนี้ ทาง กนอ.จะเปิดโรงงานมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร จำนวน 3 โรงงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เอกชนที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่เข้าประกอบกิจการแล้ว

จำนวน 3 ราย เข้าประกอบธุรกิจ เช่น รายแรกผลิตยางคอมปาวด์หรือการผลิตยางต้นน้ำเพื่อนำไปต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่อไป ใช้เงินลงทุนราว 30 ล้านบาท รายที่ 2 ผลิตยางรองสันรองเท้า ใช้เงินลงทุนราว 10 ล้านบาท และรายที่ 3 ผลิตที่รองพาดขณะ เงินลงทุนราว 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทาง กนอ.จะเร่งพัฒนาพื้นที่ให้ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการ เนื่องจากเวลานี้มีเอสเอ็มอีในท้องถิ่นสนใจที่จะเข้ามาเช่าโรงงานจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่ที่มีอยู่ 25 ไร่ หากประเมินจากความสนใจน่าจะเต็มพื้นที่แล้ว ขณะที่ปัจจุบันมีเอสเอ็มอีที่เข้ามาจองพื้นที่แล้วอีกประมาณ 7 ราย ซึ่งหากประเมินในส่วนนี้ น่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ในนิคมฯ ในระยะแรกนั้น คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี 2560 ที่จะสามารถรองรับเอสเอ็มอีได้ 20-30 ราย และจะเสร็จเต็มพื้นที่ภายในต้นปี 2561 เพื่อรองรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดย กนอ.คาดว่าในพื้นที่ทั้งหมดจะสามารถรองรับโรงงานได้กว่า 70 โรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) หรือคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายพาราไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นต้นต่อปี

นายวีรพงศ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการดึงนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศเข้า

มาลงทุนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนจากจีน มาเลเซีย และอินเดีย โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีทางนักลงทุนจากอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตล้อรถยนต์รายใหญ่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน และได้ลงดูพื้นที่ของนิคมแล้ว เพื่อจะผลิตยางล้อรถยนต์ ใช้เงินลงทุนราวไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้พื้นที่ราว 300 ไร่ แต่ยังไม่มีการตัดสินใจในเวลานี้ว่าจะมาลงทุนจริงหรือไม่ เพราะอาจจะตระเวนหาพื้นที่ในประเทศต่างๆ อยู่ แต่จากการหารือเบื้องต้นทราบว่าทางอินเดียจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทยในอันดับต้นๆ

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของนักลงทุนจากประเทศจีน ที่จะเข้ามาลงทุนผลิตยางอนามัย ซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเช่าโรงงานขนาดใหญ่พื้นที่ 3-4 พันตารางเมตรหรือจะจัดซื้อที่ดินราว 4 ไร่ เพื่อตั้งโรงงานเอง ซึ่งการลงทุนจากจีนนี้ค่อนข้างมีความแน่นอนแล้ว จะใช้เงินลงทุนประมาณ 300-400 ล้านบาท ส่วนของนักลงทุนจากมาเลเซีย ขณะนี้ได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อที่ดินแล้ว 10 ไร่ เพื่อผลิตที่นอนยางพารา ใช้เงินลงทุนราว 40-50 ล้านบาท และในช่วง 2-3 เดือนนี้ มีแผนที่จะจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก รวมถึงมีนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแอลอีเอจี ขนาด 10 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ลงนามจัดซื้อที่ดินแล้ว 11 ไร่ และในอนาคตอันใกล้จะขยายเพิ่มเป็น 20 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับนิคม

ทั้งนี้ การที่นิคมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงแรกนี้ นอกจากจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุด จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอที่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนได้อีก 5 ปี แล้วนั้น ยังมีส่วนเพิ่มเติมในส่วนของการซื้อที่ดินแปลงแรกจะได้ส่วนลด 15% แปลงต่อไปได้ส่วนลด 20% หากเป็นการเช่าโรงงานจะฟรีค่าเช่า 3 ปี และหากเช่าเป็นโรงงานผลิตคอมปาวด์จะฟรีค่าเช่า 5 ปี เป็นต้น



วันที่: พุธ 21 กันยายน 2559

Section: First Section/-

หน้า: 3(บนขวา)

**เทียบท่า 3**  
ทีมข่าวการเมือง

### โหมงาน

ขยับขึ้นเหนือ ล่องใต้ ชะแวับอีสาน สะสางงานที่ กทม. และ  
เดินสายไปประเทศจีนเป็นระยะๆ  
เป็นโลพีสไต้ล้ของ "สหายนั้ส" ทินิจ จารุสมบัติ อดีตรอง  
นายกรัฐมนตรี ที่หักโหมทำงานตลอด  
แต่ตอนนี้เจอไครกลับยั้มน้อยยั้มใหญ่และยังแสดงอาการตื่นเต้น  
ทุกทีให้เห็น  
เมื่อพูดถึงทีมงานวิจัย โครงการสร้างถนนยางพาราซีเมนต์  
หลังทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  
(มจพ.) ทดสอบทำถนนด้วยพาราบเบอร์ซอยซีเมนต์สำเร็จด้วยสูตร  
ที่ลงตัวเป๊ะ  
ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน ออกแรงใช้คอนเนกชั่น  
เชื่อมกับทางจีนช่วยเหลือพัฒนาอีกแรง  
แถมสานฝันให้ข่าวสานยางเป็นจริงเมื่อองค์กรยางแห่งประเทศไทย  
มจพ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้งกรรมการไตรภาคี  
ปีกหนุดลงนามบันทึกความเข้าใจ ส่งเสริมใช้ยางพาราในประเทศ  
แปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  
และขุดถนนยางพาราซีเมนต์ ถนน 1 กม. ใช้ยางพารา 12 ตัน  
ระวังหมดแรงก่อนเลือกตั้งใหญ่ะสหายนั้ส!!!

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร/รายงาน



## ศึกษาโอกาส สินค้าเกษตรไทยในจีน

### บทความพิเศษ

■ โดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC)

**ปัจจุบัน**รูปแบบการบริโภคของชาวจีนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมืองสำคัญระดับชาติสู่เมืองสำคัญระดับมณฑล เดิมตลาดผู้บริโภคอาหารที่นำเข้าส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเศรษฐกิจสำคัญระดับชาติ เช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง หรือมณฑลตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศ แต่ปัจจุบันในมณฑลตอนในและหัวเมืองชั้นรองต่างมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีการพัฒนาความเป็นเมือง รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดชนชั้นกลางและเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นมากมายกระจายอยู่ตามหัวเมืองชั้นรอง

สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนไม่น้อยเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคอาหาร จากการรับประทานเพื่อ "อิ่มท้อง" ในอดีต เป็นการบริโภคที่เน้นรสชาติและคุณภาพของอาหารมากขึ้น ตลาดสินค้าเกษตรหลายชนิดที่นำเข้ามาจากไทย เช่น ผลไม้ จึงได้ขยายไปสู่เมืองชั้นรองและพื้นที่ตอนในของจีนมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคในเมืองดังกล่าวมีโอกาสรับรู้สินค้าใหม่ๆ และมีความต้องการบริโภคสินค้าที่นำเข้าสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้บริโภคในเมืองสำคัญระดับมณฑลไม่ค่อยได้รู้จักสินค้าต่างประเทศและร้านที่จำหน่ายมีไม่มากนัก จึงคาดการณ์ว่า การขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยที่นำเข้าไปสู่เมืองสำคัญระดับมณฑลจะเป็นแนวโน้มของตลาดต่อไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีของสินค้าเกษตรไทย ไม่ว่าจะเป็นผลไม้



ไทยหลากหลายชนิด หรือข้าวหอมมะลิที่จะมีโอกาสได้รับความนิยมมากขึ้นจากผู้บริโภคชาวจีน

ตามสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) จีนเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่ไทยตามมาในอันดับ 2 เห็นได้ว่าทั้ง 2 ประเทศมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ทั้งระบบการผลิตดั้งเดิม ระดับเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ตลาดการส่งออก และโครงสร้างตลาด เหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สินค้าเกษตรไทยในจีนมีโอกาสเป็นอย่างไร ล้วนเป็นประเด็นคำถามที่น่าติดตาม สินค้าเกษตรไทยและจีนบางชนิดมีความใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทผลไม้สด สำหรับไทยแล้วสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่ไทยต้องพึ่งพาเพื่อสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ แต่ก็ยังเป็นสินค้าที่ต้องใช้

แรงงานการผลิตเข้มข้น จีนกับไทยต่างคาดหวังว่าจะครอบครองตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ และต่างก็มีตลาดการส่งออกกระจุกตัวในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาความเป็นไปของการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรไทย-จีน 2 ประเทศ พบว่าเป็นไปในลักษณะทวิภาคี โดยมีแนวโน้มว่า จีนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยสูงขึ้น จีนกำลังพึ่งพาไทยมากขึ้นและเริ่มลดความได้เปรียบต่อไทยลงในสินค้าชนิดนี้ ตัวเลขการค้าระหว่าง 2 ประเทศชี้ว่าจีนเป็นฝ่ายเสียดุลเพิ่มขึ้น สาเหตุเป็นเศรษฐกิจสูง ความต้องการสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบจึงสูงขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และมีศักยภาพในการผลิตพืชและผลไม้เมืองร้อน จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่จีนในฐานะ

แหล่งผลิตของสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น ผลไม้ไทย น้ำมันปาล์ม ยางพารา ไม้ท่อน ไม้แปรรูป เป็นต้น จีนไม่มีข้อได้เปรียบในการผลิตสินค้าเหล่านี้ ไทยจึงกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเกื้อหนุนภาวะขาดแคลนสินค้าเกษตร อันเป็นผลจากความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของจีน

## ทำไมต้องผลไม้ไทย

ความแตกต่างทางสภาพดินฟ้าอากาศระหว่างไทยและจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่แตกต่างกันใน 2 ประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน้ำฝนมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูง ไทยมีพื้นที่ราบภาคกลางที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเขตร้อน สภาพดินฟ้าอากาศเป็นมรสุมชัดเจน

ส่วนประเทศจีนนั้น มี 4 ฤดูกาลชัดเจน อุณหภูมิแตกต่างกันมากระหว่างภาคใต้และภาคเหนือ ภาคใต้ร้อน ภาคเหนือหนาว ฤดูร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกอากาศร้อน บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือแบ่งได้เป็นเขตชื้นที่มีอุณหภูมิและความชื้น

ต่างกัน พืชสวนที่สามารถปลูกได้ในแต่ละบริเวณจึงแตกต่างกันไป

สำหรับผลไม้ จีนมีการเพาะปลูกผลไม้แทบทุกภาค ผลผลิตที่มีชื่อ เช่น สาลี่หอม แคนตาลูปของเขตปกครองตนเองซินเจียง แอปเปิลของเมืองเหียนไก มณฑลชานตง องุ่นของมณฑลชานซี ส้มของมณฑลเสฉวนและเจียงซี ลิ้นจี่ของมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้ง สตรอว์เบอร์รี่ ลำไย ส้มโอของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยในแต่ละปี จีนมีปริมาณผลผลิตผลไม้ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 60 ล้านตัน พื้นที่ที่สามารถให้ผลผลิตผลไม้สูงที่สุดคือ มณฑลชานตง รองลงมาคือ มณฑลเหอเป่ย์

ตั้งแต่เริ่มใช้นโยบายการเปิดตลาด

ในปี 2521 ทำให้การผลิตผลไม้ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการปลูกผลไม้มีมากคิดเป็นอันดับ 3 ของการเพาะปลูกทั้งหมด จีนมีการผลิตแอปเปิลและลูกแพร์มากที่สุดในโลก และมีการปลูกผลไม้ตระกูลส้มมากเป็นอันดับ 3 ของโลก จีนจึงเป็นประเทศที่มีผู้ผลิตและผู้บริโภคผลไม้มากที่สุดในโลก แต่ขณะที่ปริมาณการผลิตผลไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ความต้องการของผู้บริโภคกลับเพิ่มสูงขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางภาคใต้ของจีนในบางพื้นที่ เช่น มณฑลกวางตุ้ง

ฝูเจี้ยน หรือเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จะสามารถเพาะปลูกพืชและผลไม้เมืองร้อนได้ เช่น กัลยัม มะม่วง มะละกอ แต่กระนั้น ด้วยอุปสรรคด้านสภาพอากาศที่ไม่ร้อนตลอดทั้งปี ส่งผลให้รสชาติและคุณภาพของผลไม้ที่เพาะปลูกได้ในประเทศยังไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งปริมาณความสามารถในการผลิตก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศด้วย จีนจึงยังมีความต้องการผลไม้ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

จะเห็นได้ว่า ข้อได้เปรียบของไทยต่อจีนด้านการผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชและผลไม้เมืองร้อนได้ตลอดทั้งปี ไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดที่จีนไม่สามารถผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้เขตร้อน ยางธรรมชาติ น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง เป็นต้น สภาพดินฟ้าอากาศจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญหนึ่งที่ทำให้จีนต้องนำเข้าจากไทย ดังนั้น “จีน” จึงถือเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวด้านการส่งออกของสินค้าเกษตรไทยได้อย่างดี โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสู่ทางการค้า-การลงทุน และความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน [www.thaibizchina.com](http://www.thaibizchina.com) หรือที่ช่องทางใหม่ [www.facebook.com/thaibizchina](http://www.facebook.com/thaibizchina)





เรื่องชาย  
ทรัพย์สินวัณดร

เสนอประวัติศาสตร์ของกระบี่ย้อนไป 140 ปี ซึ่งคาดว่าขณะนั้นมีประชากรเพียง 4,000 คน ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งบนบกและในทะเล วัฒนธรรม

## สถาบันกระบี่ - อันดามัน

วันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกับคุณชวน กูแก้วส่วน ซึ่งเคยพบกันมาก่อน เนื่องจากท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย การมีโอกาสดังกล่าวเพราะคุณชวนเป็นผู้จัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2553 ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ได้ชวน ดร.ทวนชัย อรุณโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษานานาชาติด้านการอาชีวศึกษาให้ช่วยวางแผนทางการศึกษาและพัฒนากำลังคนในจังหวัดกระบี่

ในวันนั้น มีบุคคลสำคัญทางการศึกษาไปร่วมหลายคน อาทิ ดร.ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สถานีวิทยุวิทยุแห่งชาติ นายแพทย์กระแสด ชนะวงษ์ อดีตรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ชุมพล เทียงธรรม และผู้บริหารจากจังหวัดกระบี่อีกจำนวนหนึ่ง

การพูดคุยกันวันนั้น เรื่องสำคัญคือเรื่องการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดกระบี่เพื่อจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมไทย - เยอรมัน กระบี่ ผ่านการหารือและสนับสนุนจากศาสตราจารย์ ดร.สุวัชชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลังจากนั้น ชาวคณะส่วนหนึ่งเดินทางไปสำรวจพื้นที่ ซึ่ง ดร.ทวนชัย อรุณโรจน์ บันทึกบางส่วนถึงการศึกษา เรื่องการจัดตั้งสถาบันศึกษาครั้งนี้ จึงขอนำเสนอมา ณ ที่นี้ เพื่อว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของโครงการที่จังหวัดกระบี่จะนำเสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันนี้ในอนาคตไม่ไกล ดร.ทวนชัยเริ่มต้นนำ

ประเพณี ความเชื่อและศาสนา แม้อายุเวลาล่วงเลยไปราว 100 ปี ภาคเศรษฐกิจของกระบี่จะมีความเจริญเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการเกษตร มีการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศไทย กระบี่ยังคงเป็นจังหวัดที่ผู้คนมีความสุขมากเช่นเดิม

ธรรมชาติของชายหาด เกาะ กลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากถึงปีละ 8 ล้านคน มีเที่ยวบินมาลงที่ท่าอากาศยานกระบี่วันละเกือบ 100 เที่ยวบิน ใกล้เคียงกับท่าอากาศยานภูเก็ต ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญขึ้นมากมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้กระบี่จะตั้งบนพื้นที่แผ่นดินใหญ่ มิใช่เกาะอย่างภูเก็ต แต่กระบี่มีเกาะใหญ่น้อยมากถึง 154 เกาะ มากที่สุดในประเทศไทย

ดังนั้น ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจยังมีอีกมาก ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การพลังงาน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการขนส่งทางบก การขนส่งทางเรือ และอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น วาถึงอุตสาหกรรมการบิน คุณชวนเป็นผู้สร้างสนามบินกระบี่บนพื้นที่ของตัวเองร่วมกับชาวกระบี่ แล้วยกให้ทางราชการดูแลถึงวันนี้ 40 ปี ทั้งนี้มีการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบันเป็นท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารเข้าออกมากที่สุดอันดับ 1 ใน 28 แห่งของประเทศไทย